



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 8 มูลค่าข่าว 78,209-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ทปอ.’ปรับปรุงระบบ การรับสมัครTCAS เพิ่มศักยภาพ3เท่าตัว

กรุงเทพฯ ● ทปอ.ปรับปรุงระบบรับสมัคร TCAS รองรับได้เพิ่ม 3 เท่าตัว เชื้อแก้ปัญหาแออัดและคอขวดได้ ด้าน “สุชัชวีร์” ขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองเหตุการณ์ระบบรับสมัครล่มเผยมีผู้สมัครแล้วกว่า 1.5 แสนคน

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีปัญหาระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ว่า ที่เกิดปัญหาระบบล่ม ทำให้ ทปอ. ได้ทำการแก้ไขระบบ และขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครทุกคน และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของ

ผู้สมัครนั้น โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตนได้ติดตามระบบการรับสมัครอย่างใกล้ชิด และยืนยันว่า ขณะนี้ระบบการรับสมัครมีความเสถียร ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อย ไม่มีปัญหา โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม มีจำนวนผู้สมัครแล้วกว่า 1.5 แสนคน อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลานักเรียนสมัครอีกจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศมีได้นิ่งนอนใจ ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากภาคส่วนราชการและเอกชนชั้นนำเข้ามาช่วยแก้ไข โดยดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้าหรือการล็อกอินให้รองรับ

ได้มากขึ้น 3 เท่าตัว มีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์จาก 4 เป็น 12 เครื่อง เมื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบแล้วยังใช้เทคนิคการสร้างระบบบัพพักข้อมูลบนฐานข้อมูลหลัก ก่อนที่จะนำข้อมูลของผู้สมัครไปบรรจุลงระบบฐานข้อมูลหลักต่อไป ทำให้สามารถแก้ปัญหาการแออัดและการติดคอขวดช่วยให้เกิดการเลื่อนไหลมากยิ่งขึ้น

“ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ทปอ.จะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แม้เป็นปัญหาทางด้านเทคนิค แต่ผมในฐานะประธาน ทปอ.ก็รู้สึกเสียใจและต้องขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความวิตกกังวล” นายสุชัชวีร์กล่าว.